

ผลงานเด่น (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐) ส่วนราชการโรงพยาบาลบางปะกง

ลำดับ	ผลงานระดับ	ชื่อผลงาน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อผู้รับผิดชอบ
๑	ระดับเขต	เสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา	งานสุขภาพจิต กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกง	๑.นางสาวมุกดา ไชยมโน ๒.นางสาวอภิญา ตันเจริญ ๓.นายณัฐวุฒิ น้อยอินทร์



หน้าที่ ๑

สรุปผลการดำเนินงานดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

เดือนเมษายน ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๐

ของ งานสุขภาพจิต กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกง

เรื่องที่ ๑

เรื่อง เสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา

<p>สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p>	<p>ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญทั้งทางด้านสังคมและการสาธารณสุข ยังความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติ อย่างมากมายทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ อำเภอบางปะกงมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่จำนวน ๒๓๐ แห่ง มีผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐาน ปีละ ๑๓๐ - ๑๕๐ ราย ผลของการใช้สารเสพติดของพนักงานที่มีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนใหญ่มักจะถูกเจ้าของสถานประกอบการให้ออกจากงาน หรือไล่อายใจลาออกจากงานเอง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ปัญหารายได้ การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลบางปะกง จึงได้พัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ยาเสพติดด้านการจัดการกับพฤติกรรมหลังได้รับการบำบัด โดยการนำแนวคิดทางด้านจิตสังคมการ สร้างแรงจูงใจในตนเองมาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดเนื้อหากิจกรรมและแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การทำความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสพยาเสพติดและความจำเป็นที่ต้อง แก่ไขพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ระยะที่ ๒ การเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการพฤติกรรมการเสพยาเสพติด และการใช้แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่จำเป็นต่อการจัดการพฤติกรรมของผู้ป่วยหลังการบำบัด การเสริมสร้างพลังอำนาจให้ผู้ป่วยยาเสพติด จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในศักยภาพและมีกำลังใจในการจัดการกับพฤติกรรมของตนเองที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นและมีแนวทางการแก้ไข ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจเลือกวิธีการควบคุมพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสม การเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ป่วยยาเสพติดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายคือ การไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ ผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๖๐ พบว่า</p> <ol style="list-style-type: none">๑.ผู้ป่วยหลังการบำบัดยาเสพติดที่ผ่านการอบรม และเป็นแกนนำพนักงานสถานประกอบการโรงงานสีชาวมารถจัดกิจกรรมด้านยาเสพติดในสถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียงได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง๒.ผู้ป่วยหลังการบำบัดยาเสพติดที่ผ่านการอบรม และเป็นแกนนำพนักงานสถานประกอบการโรงงานสามารถดูแลตนเองไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้ร้อยละ ๑๐๐
<p>เกียรติบัตร / รางวัลที่ได้รับ</p>	<p>-ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด H.A. ยาเสพติด (Re-accreditation ครั้งที่ ๓) -รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๐ -ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดนวัตกรรมด้านยาเสพติด เขตสุขภาพที่ ๖ ปี ๒๕๖๐</p>
<p>เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงาน</p>	<p>งานสุขภาพจิต กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะกง ๑.นางสาวมุกดา ไชยมโน ๒.นางสาวอภิญญา ตันเจริญ ๓.นายณัฐวุฒิ น้อยอินทร์</p>

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

มุกดา ไชยมโน

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นางสาวมุกดา ไชยมโน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง

วิชัย นิยมรัตน์

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นายวิชัย นิยมรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง

หมายเหตุ : ๑. แบบฟอร์มนี้ ใช้สำหรับ ๑ เรื่องต่อ ๑ แผ่นกระดาษ A๔

๒. กรณีมีภาพถ่ายกิจกรรม/สำเนาเกียรติบัตร ให้แนบเพิ่มได้อีก...จำนวนไม่เกิน ๒ ภาพ / ๑ หน้ากระดาษ A๔



๘/๒๕๖๐

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
และ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มอบใบกิตติกรรมประกาศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงพยาบาลบางปะกอก จัตุจักรและจังหวัด

ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานยาเสพติดของโรงพยาบาล

ระยะเวลาในการรับรอง (Re-accreditation)
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓



(นายอนุวัฒน์ คุณชุกกุล) -
ผู้อำนวยการ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

(นายธีรพล โทพันธานนท์)
อธิบดีกรมการแพทย์

(นายวิโรจน์ วิรัชย์)
ผู้อำนวยการ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี